

ด่วนที่สุด

ที่ ปง ๐๐๐๒.๒/๒๕๖๓



ทวค. 105-3
วันที่ 26 พค ๖๓
เวลา 14:45H

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 5806
วันที่ 6 พค ๖๓ เวลา 10:00H

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๔๒๒ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมศึกษา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๑๓๙๒๒ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๑๕๕๘๘ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ขอให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ป.ง.) เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี โดยด่วน ในเรื่องที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้เสนอเรื่องข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมศึกษา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงาน ป.ป.ง. พิจารณาแล้ว เห็นพ้องด้วยกับข้อเสนอแนะข้างต้น อย่างไรก็ตาม เพื่อประโยชน์ในการกำหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง หรือมาตรการของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม จึงมีความเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะดังกล่าว ดังนี้

๑. เห็นควรมีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับการสงเคราะห์ทั้งจากส่วนราชการภายในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และจากส่วนราชการอื่น เช่น ฐานข้อมูลการใช้สิทธิผู้ประกันตนจากสำนักงานประกันสังคม ฐานข้อมูลการใช้สิทธิการรักษาพยาบาลจากกระทรวงสาธารณสุข ฐานข้อมูลการศึกษาของบุคคลในครอบครัวจากกระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของสถานะผู้มีสิทธิที่จะได้รับการสงเคราะห์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ ไม่สอดคล้องกันหรือแย้งกัน ให้แจ้งหน่วยงานที่ข้อมูลไม่สอดคล้องหรือแย้งกันดังกล่าวทำการตรวจสอบข้อมูลในความรับผิดชอบอีกครั้งหนึ่ง เพื่อช่วยในการนำข้อมูลมาวิเคราะห์และให้การช่วยเหลือผู้มีสิทธิโดยตรงตามข้อเท็จจริงต่อไป

๒. เห็นควรให้มีการใช้ประโยชน์จากชิปการ์ดบนบัตรประจำตัวประชาชนโดยการบรรจุข้อมูลการเป็นผู้ได้รับการสงเคราะห์ตามสิทธิต่าง ๆ รวมไว้ในบัตรประชาชนเพียงใบเดียว เพื่อลดภาระงบประมาณในการจัดทำบัตรสงเคราะห์ต่าง ๆ และเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลของผู้มีสิทธิได้รับการสงเคราะห์ไว้ในที่เดียวกัน ทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบสิทธิ และหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ สามารถนำข้อมูลที่อยู่ไปใช้ในการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๓. เห็นควร...

๓. เห็นควรให้มีการตรวจสอบการได้รับเงินอย่างต่อเนื่องโดยหน่วยงานผู้มีหน้าที่ตรวจสอบการทุจริตหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พลตำรวจตรี



(ปรีชา เจริญสุหายานนท์)

รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กองกฎหมาย

ส่วนนิติการ

โทร. ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๐๐ ต่อ ๑๐๕๗ (ชนิดา)

โทรสาร ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๕๐